

กึ่งกึ่งปาร์ตี้ ปาร์ตี้สร้างสรรค์สำหรับเด็ก



นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของหนังสือนิทานไทย ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากสำนักพิมพ์หลายประเทศ อาทิ ฮองกิง มาเก๊า ไต้หวัน สิงคโปร์ และมาเลเซีย ที่ชื่อลิขสิทธิ์นำ “กึ่งกึ่ง” ไปเผยแพร่จนเป็นที่ชื่นชอบของเด็ก ๆ ทั่วเอเชีย กึ่งกึ่ง คือ ตัวละครจากหนังสือนิทานผลงานสร้างสรรค์ของ แพลน ฟอว์ คิตส์ ที่ทำลายทุกสถิติยอดขายหนังสือนิทานในประเทศไทย ด้วยจำนวนพิมพ์เกือบ 3 ล้านเล่ม จากความน่ารักสดใสของตัวละคร ที่เป็นเสมือนเพื่อนของเด็ก ๆ วัยอนุบาล และเป็นผู้ช่วยที่รู้ใจของพ่อแม่ในการส่งเสริมพฤติกรรมสร้างสรรค์ด้านต่าง ๆ ให้แก่เด็ก

นอกจากผลลัพธ์โดยรวมที่เด็กได้จากการใช้หนังสือนิทานกึ่งกึ่งในการปรับพฤติกรรม และเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีแล้ว แพลน ฟอว์ คิตส์ ยังตระหนักถึงศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กที่ไร้ขีดจำกัด จึงจัดกิจกรรมสำหรับเด็กขึ้นทุกปี สำหรับครั้งนี้มุ่งเน้นให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน และได้ท่องเที่ยวไปทำกิจกรรมสนุก ๆ ด้วยกัน งานกึ่งกึ่งปาร์ตี้ ตอน กึ่งกึ่งเที่ยวทั่วไทย จึงเป็นงานที่ทำให้เด็กได้เพลิดเพลินไปกับ 5 ฐานกิจกรรมที่แบ่งตามภาคในประเทศไทย อาทิ ฐานของกินบ้านเขาประจำภาคเหนือ เพื่อเด็กจะได้รู้จักกับอาหารพื้นเมือง แล้วจัดอาหารให้ครบถ้วนตามโจทย์ที่ได้รับ เช่น ข้าวซอยไก่ ซูดน้ำพริกหนุ่มและผัก ซูดข้าวหนึ่งและไส้อั่ว ซูดข้าวหนึ่งและแอ็บหมู ฐานรังไหมม่วน ขึ้นประจำภาคอีสาน เด็กจะได้เรียนรู้วงจรชีวิตและประโยชน์จากรังไหม วัสดุจากธรรมชาติที่ได้จากการปลูกหม่อน เลี้ยงไหมของชาวอีสาน ฐานมาเล่นว่าวกันเถอะประจำภาคกลาง เป็นศิลปะประดิษฐ์ทำว่าว ฐานชมสวนชวนสนุก ประจำภาคตะวันออก เป็นจำลองสวนผลไม้ของเด่นประจำภาค ให้เด็กได้สนุกกับการเก็บผลไม้ ทั้งทุเรียน เงาะ และ มังคุด ตามโจทย์ที่ได้รับ และฐานหนังลู่หนูกแรงประจำภาคใต้ ที่เด็กจะได้รู้จัก และสนุกกับหนังตะลุงจิวและเชิดหุ่นที่โรงละครจำลอง ซึ่งนอกจากความสนุกในฐานกิจกรรมแล้ว ยังมีมุมลูกโป่งแปลงกาย พื้นที่หน้าฮาเฮ และมุมอาหารที่จะเป็นมื้ออร่อยสุดสนุกที่จะได้เลือกอาหารแสนอร่อยด้วยตนเอง และไปรับประทานอาหารร่วมกันกับเพื่อน นับเป็นทักษะทางสังคมที่สร้างความเชื่อมั่น และส่งเสริมการมีทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิตให้กับเด็กด้วย

ไม่ใช่แค่ความสนุกที่เด็กจะได้รับในงานนี้เท่านั้น แต่เด็ก ๆ ยังได้พบกับความรู้ใหม่นอกเหนือจากในห้องเรียน พบของดี ของเด็ดประจำภาค และไฮไลท์ของงาน Meet & Greet กึ่งกึ่ง และน้องสุขใจ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนุกกับฐานกิจกรรมต่าง ๆ และเพลิดเพลินกับงานร้านจำหน่ายหนังสือและสินค้าสำหรับเด็กในราคาพิเศษ งานกึ่งกึ่งปาร์ตี้ ตอน กึ่งกึ่งเที่ยวทั่วไทย รอบครอบครัว วันเสาร์ที่ 9 และวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 รอบเช้า เวลา 10.00-12.30 น. และ รอบบ่าย เวลา 14.00-16.30 น. ที่ห้องจัดเลี้ยง อาคาร 9 ชั้น 1 หอประชุมที่ไอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ บัตรราคา 700 บาท เข้าได้เด็ก 1 คน ผู้ใหญ่ 1 คน ช้อปบัตรได้ที่

www.planforkids.com หรือสอบถามโทร. 0-2575-2559 ต่อ 323 หรือ 505